

## พระเยซู 1

### คำนำ

ถามเพื่อนของคุณว่าเขาได้มีโอกาสทบทวนโน้ตบทเรียนจากครั้งที่แล้ว หรือได้คิดใหม่เกี่ยวกับการแสวงหาพระเจ้ามากขึ้น ให้แรงใจเขา – ที่คือนี่จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่เขาจะได้เข้าใจความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า

วิธีที่ดีที่สุดที่จะรู้จักและแสวงหาพระเจ้าได้ก็คือการที่ได้เข้าใจชีวิตของพระเยซูคริสต์เพราะเป้าหมายของพระเยซูอย่างหนึ่งก็คือ การที่ช่วยผู้คนที่รู้จักพระเจ้า

? คุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์?

-ให้เรามาดูที่พระคัมภีร์ว่าเขาได้บอกอะไรบ้างเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์

### 1. พระเยซูคริสต์เป็นจริงในประวัติศาสตร์ (ลูกา 1 : 1-4)

ผู้เขียน : ลูกาเป็นนายแพทย์ และเป็นนักประวัติศาสตร์ เขาเป็นผู้เขียนหนังสือลูกาและหนังสือกิจการ หนังสือกิจการเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่พิจารณา ได้ว่าเป็นหนังสือที่ถูกต้องเที่ยงตรงตามประวัติศาสตร์ในช่วงนั้น และหนังสือลูกาเป็นที่รู้จักกัน อย่างกว้างขวาง ในการใช้คำที่สละสลวย นี่เป็นผลสะท้อนจากผู้เขียนว่าเขาเป็นคนที่มีการศึกษา

จุดประสงค์ : แสดงให้เห็นถึงความปรารถนา ความน่าเชื่อถือได้ในความคิดของผู้เขียน ที่เขียนเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซู

ลูกา 2 : 1-7 ถามเพื่อนคุณว่าอะไรที่เขาเห็น และ อธิบายการกำเนิดของพระเยซูว่าเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ (เหตุการณ์ที่เราจะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่แท้จริง เราต้องมีหลักฐานดังนี้ คือ เวลา , สถานที่ และชื่อของคน)

เวลา : ยุคของจักรพรรดิซีซาร์ ออกัสตัส, คีร์นีอัสเป็นเจ้าของเมืองไซเรีย

สถานที่ : นาซาเร็ธ, กาลิลี, เบธเลเฮม (ชื่อเมืองเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันนี้)

ชื่อ : คีร์นีอัสเป็นเจ้าของเมืองซีเรีย (พระเยซูเป็นบุตรของโยเซฟ และ นางมารีย์ ซึ่งมีชื่อของคน

สถานที่ : นาซาเร็ธ, กาลิลี, เบธเลเฮม (ชื่อเมืองเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันนี้)

ชื่อ : คีร์นีอัสเป็นเจ้าของเมืองซีเรีย (พระเยซูเป็นบุตรของโยเซฟ และ นางมารีย์ ซึ่งมีชื่อในสามะโนคริว)

ถ้าเพื่อนของคุณยังไม่เชื่อเพราะเขาไม่ได้เห็นด้วยตา ยกตัวอย่างเกี่ยวกับรัชกาลที่ 5 แม้ว่าพวกเขาไม่เห็นพระองค์กับตา แต่พวกเขาเชื่อ ว่าพระองค์เคยมีชีวิตอยู่จริง เพราะว่าเราได้อ่านในหนังสือประวัติศาสตร์ และ ได้เห็นผลงานต่าง ๆ ที่พระองค์ได้กระทำไว้

สรุป พระเยซูเป็นจริงในประวัติศาสตร์ พระองค์ไม่ใช่ตำนานที่เล่าขานหรือนิทานปรัมปรา เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูผ่านทางพยานผู้รู้เห็นหลายคนอย่างเช่น มัทธิว, มาร์โก หรือ ยอห์น เขาเหล่านี้ได้เขียนลำดับ เรื่องราวที่น่าเชื่อถือของพระเยซู เขาเขียนเรื่องราวของพระเยซูในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน แต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมด นั้นต่างสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น นั่นเป็นความมั่นใจว่าพระเยซูเป็นจริงในประวัติศาสตร์

\*\*แต่มากเกินไปที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ ลองคิดดูเกี่ยวกับเหตุผลบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูมีจริง

คริสต์มาส เป็นงานที่ทั่วโลกได้เฉลิมฉลองวันเกิดของพระเยซูหลังจาก 2000 ปี? ทำไมเราไม่ฉลองสำหรับวันเกิดของซูเปอร์แมน?

? คุณเคยรู้จักวันเกิดของใครใหม่ที่เขากำลังเฉลิมฉลองไปทั่วโลก?

